

TRITON

ที่ TRITN-SET 001/2563

วันที่ 16 มกราคม 2563

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย คือ (1) Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund3 จำนวน 1,400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท และ (2) บริษัท บรัฐเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งภายหลังจากการเสนอขายเสร็จสิ้น บริษัทได้รับเงินทั้งสิ้นจำนวน 560 ล้านบาท บริษัทจึงขอรายงานการใช้จ่ายเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนเงินคงเหลือ
1	เพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารสำหรับโครงการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างการเตรียมงาน	500	-	500
2	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำรองในระหว่างที่ดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง	60	-	60
รวมทั้งสิ้น		560	-	560

อนึ่ง การที่บริษัทยังไม่ได้ใช้เงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินในลำดับที่ 1 และ 2 นั้น เนื่องจากปัจจุบันโครงการที่บริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในช่วงกลางปี 2562 จำนวน 2 โครงการ กล่าวคือ (1) โครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) และ (2) โครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ต้องเลื่อนออกไปเพราะอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่หากในระหว่างระยะเวลาที่เลื่อนออกไปนั้น มีโครงการก่อสร้างอื่นเกิดขึ้นก่อนและบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อนำไปวางเป็นหลักประกันกับธนาคารตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารในโครงการก่อสร้างอื่นก่อน โดยจะไม่ให้กระทบต่อแผนงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลังเก็บน้ำมัน (ประเทศพม่า) และ (2) โครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (จังหวัดระยอง) ซึ่งยังคงอยู่ในแผนการดำเนินงานของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร